

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án giao thông trọng điểm

Chiều 6-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp trực tuyến lần thứ 15 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ - ngành, địa phương phải quyết liệt triển khai, không được chậm chễ các nhiệm vụ được giao vì lợi ích quốc gia dân tộc. Thủ tướng yêu cầu, các địa phương huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, tăng cường vận động người dân để hoàn thành bàn giao mặt bằng các dự án đúng tiến độ yêu cầu; bảo đảm người dân "an cư lạc nghiệp" nhất là trong dịp Tết nguyên đán Ất Tỵ sắp tới.

Quan tâm chăm lo đến đời sống của công nhân, người lao động trên công trường, quan tâm đến nơi ăn chốn ở



Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Ảnh: VGP

XEM TIẾP TRANG 2

Khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo

Ngày 6-12, phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2024 do Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận, biểu dương kết quả các mặt công tác biên phòng thành phố đạt được trong năm 2024. Đồng thời nhấn mạnh, Bộ đội Biên phòng thành phố đã linh hoạt, sáng tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển trong tình hình mới; nhiều nhiệm vụ, công tác tạo dấu ấn mạnh mẽ như: phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy; bảo đảm an ninh, an toàn tại Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tham gia xây dựng



Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (giữa) tặng cờ thi đua, bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Ảnh: KHÁNH NGÂN

XEM TIẾP TRANG 2

Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao

Ngày 6-12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố giao đối với các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị, địa phương trong việc đôn đốc, theo dõi, thực hiện các nhiệm vụ; kịp thời giải quyết, xử lý các vướng mắc, tồn tại trong quá trình triển khai các chủ trương, chỉ đạo của lãnh đạo thành phố.

Các cơ quan, đơn vị đã tập trung nguồn lực để triển khai nhiều giải pháp thực hiện có hiệu quả các nội dung theo chỉ đạo; ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cập nhật tình hình triển khai, kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố giao vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu theo dõi theo đúng thời gian quy định; đề cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, chủ động trong công tác chỉ đạo xử lý, cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên rà soát các nội dung công việc

XEM TIẾP TRANG 2

Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính

UBND quận Thanh Khê triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.

TRANG 5

Sử dụng hiệu quả ứng dụng tổ, thôn điện tử

TRANG 2

Hạ tầng viễn thông hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội nông thôn

Tính đến tháng 10-2024, trên địa bàn thành phố đã thiết lập hơn 304 trạm phát sóng 5G (tăng hơn 2.763% so với năm 2021), phủ sóng 26% khu vực dân cư tại 15/56 phường, xã; phủ sóng 100% băng rộng di động 4G tại các thôn, bản đang lóm sóng và có điện lưới quốc gia...

TRANG 3

Thiết lập, bổ sung, nâng cấp hạ tầng viễn thông hỗ trợ rất lớn trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn.

Ảnh: CHIẾN THẮNG



Lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên sư phạm

Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp học sinh, sinh viên tích lũy tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực. Phát triển văn hóa đọc, nhằm duy trì thói quen đọc sách và góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhà trường và cộng đồng xã hội.

TRANG 5



Triển khai sử dụng ứng dụng thuế điện tử Etax Mobile

UBND thành phố ban hành Văn bản số 6888/UBND-KT ngày 4-12-2024 về phối hợp triển khai và vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Theo đó, phấn đấu đến ngày 31-12-2024 đạt 100% toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cài đặt ứng dụng eTax Mobile. Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng đặt tại địa chỉ <https://danang.gdt.gov.vn/wps/portal/Home/etax-mobile>. Trên ứng dụng, người dùng thực hiện cập nhật hoặc thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân (gồm căn cước công dân, ngày sinh), người phụ thuộc (căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân, ngày sinh); thực hiện các giao dịch nộp thuế như: thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương tiền công, cho thuê tài sản, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế lệ phí trước bạ ô-tô xe máy, tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tiền chậm nộp, thuế giá trị gia tăng, lệ phí môn bài...; tra cứu nghĩa vụ thuế; tra cứu thông tin quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng.

M.QUẾ

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1432/QĐ-TTg ngày 20-11-2024 về việc chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu). Dự án có diện tích khoảng 512ha, với tổng vốn đầu tư dự án khoảng 43.922 tỷ đồng,

XEM TIẾP TRANG 2

TRONG SỐ NÀY

Vị kiến trúc sư giúp hồi sinh "trái tim" nước Pháp

TRANG 6

KHỞI TRANH ASEAN CUP 2024

Chờ đợi những trận cầu hấp dẫn

TRANG 6

Thủ tướng chủ trì phiên họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án giao thông trọng điểm

(TIẾP THEO TRANG 1)

khi miền Bắc đang bước vào mùa đông lạnh giá; xây dựng kế hoạch chuẩn bị Tết, nhất là với các công nhân, người lao động ở lại thì công xuyên Tết cần có chế độ đãi ngộ đặc biệt, để người lao động có Tết.

Các cơ quan chủ quản đôn đốc các nhà thầu tăng cường máy móc thiết bị, nhân lực thi công, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa các công trình về đích vượt tiến độ để ra, nhất là các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025 thuộc danh mục 3.000km cao tốc. Bộ Giao thông vận tải, các tỉnh phải quyết tâm để hoàn thành bằng được mục tiêu đã đề ra, không thể điều chỉnh mục tiêu; phải xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, hàng đầu trong thời gian tới để tập

trung cho chỉ đạo điều hành. Cùng với đó rà soát các quy định để kịp thời khắc phục các thiếu sót trong thủ tục đầu tư, phòng chống tham nhũng tiêu cực, chống tham ô, tham nhũng và đặc biệt là thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí. "Tôi đề nghị các tỉnh, thành các bộ, ngành, các chủ thể có liên quan bằng hành động cụ thể của mình thực hiện cho bằng được 3.000km đường cao tốc kéo dài từ Cao Bằng - Lạng Sơn về Hà Nội vào Đà Nẵng, về Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và cho đến Cà Mau". Thủ tướng Phạm Minh Chính nói...

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ - ngành, địa phương, cơ quan, nhà thầu tư vấn, thiết kế, giám sát...,

cần chú chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cam kết của mình, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc được phân công; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án giao thông vận tải trọng điểm, góp phần thúc đẩy giải ngân đầu tư công, tạo ra không gian phát triển mới, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội...

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, thời gian qua, các bộ - ngành, địa phương đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ, công việc được giao, đến nay đã hoàn thành 41 nhiệm vụ đúng thời hạn yêu cầu, đang triển khai 33 nhiệm vụ, 2 nhiệm vụ chưa đến hạn, chưa hoàn thành đúng hạn 7 nhiệm vụ.

Theo Chinhphu.vn

Khẳng định vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo

(TIẾP THEO TRANG 1)

nông thôn mới, phối hợp sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách; kiểm soát tốt phương tiện hoạt động trên biển, không để ngư dân Đà Nẵng vi phạm vùng biển nước ngoài.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị, năm 2025, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, an ninh; tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ biên giới theo Nghị quyết 33-NQ/TW của

Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; phối hợp các lực lượng duy trì bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu, vùng biển; phối hợp tốt các lực lượng phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, phòng cháy chữa cháy; phòng, chống hiệu quả tàu cá khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU); bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện kinh tế, văn hóa, xã hội thành phố đăng cai tổ chức; làm tốt công tác dân vận, tôn giáo, dân tộc và đấu

tranh, phân bác các thông tin xấu độc. Ngoài ra, tiếp tục phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung "Ngày Biên phòng toàn dân", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới", "Ngày Hội Biên phòng toàn dân".

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng cờ thi đua, bằng khen cho 6 tập thể; UBND thành phố tặng cờ thi đua, bằng khen cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, công tác.

KHÁNH NGÂN

Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí tổng hợp Làng Vân

(TIẾP THEO TRANG 1)

trong đó, có 506ha đất, 5,3ha mặt nước biển; được xây dựng các hạng mục, công trình gồm: biệt thự, nhà ở liên kế, nhà ở xã hội (đất xây dựng nhà ở xã hội chiếm khoảng 20% tổng diện tích đất ở của dự án); các công trình thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các công trình khác. Về tiến độ

dự án: 5 năm kể từ ngày được chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Giai đoạn 1 là hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư từ năm thứ nhất đến năm thứ 2; giai đoạn 2 thực hiện đầu tư, nghiệm thu đưa vào sử dụng từ năm thứ 2 đến hết năm thứ 5. Mục tiêu của dự án là hình thành một khu phức hợp bao gồm các

công trình thương mại dịch vụ, phát triển du lịch sinh thái kết hợp ở có mật độ lưu trú thấp gắn với bảo tồn thiên nhiên phục vụ nhu cầu du lịch, sinh sống của người dân địa phương và du khách, không gian kiến trúc văn minh, hiện đại.

TRỌNG HÙNG

Điều tiết các hồ chứa cuối mùa lũ bảo đảm cấp nước năm 2025

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Công văn số 8372/BTNMT-TNN ngày 29-11-2024 về vận hành điều tiết các hồ chứa trong thời gian cuối mùa lũ trên các lưu vực sông miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về vận hành các hồ chứa thủy lợi, thủy điện khoa học, an toàn, góp phần giảm lũ cho hạ du và chủ động tích dự nước cuối mùa lũ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Theo đó, trên các lưu vực sông khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ cơ bản đang trong thời kỳ tích nước cuối mùa lũ theo quy định của các quy trình vận hành liên hồ chứa, nhưng một số hồ chứa có mực nước thấp hơn mực nước tối thiểu đầu mùa

cạn và có khả năng không tích đủ nước để vận hành cấp nước cho hạ du trong thời gian mùa cạn 2025, nhất là các hồ thủy điện Sông Bung 2, Sông Bung 4 (thượng nguồn sông Vu Gia). Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước có thể xảy ra trên các lưu vực sông trong mùa cạn năm 2025 cũng như bảo đảm sử dụng tiết kiệm, tránh thất thoát lãng phí nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quyết định điều tiết hồ bảo đảm an toàn công trình, giảm lũ cho hạ du và bảo đảm tích nước cuối mùa lũ. Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức trực thuộc, các cơ quan liên quan lập kế

hoạch sử dụng nước trong mùa cạn 2025 bảo đảm phù hợp với điều kiện nguồn nước. Các đơn vị quản lý, vận hành hồ chứa trên các lưu vực sông thực hiện theo lệnh vận hành của đơn vị có thẩm quyền quyết định vận hành các hồ chứa trong thời kỳ mùa lũ; chủ động tính toán, xây dựng phương án vận hành tích nước của các hồ chứa trong thời kỳ cuối mùa lũ và phương án vận hành điều tiết các hồ chứa bảo đảm nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa cạn năm 2025 trên cơ sở tuân thủ quy định của quy trình vận hành liên hồ chứa, mà phải bảo đảm an toàn công trình, an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và các công trình, kết cấu hạ tầng khác ở hạ du...

HOÀNG HIỆP

Sử dụng hiệu quả ứng dụng tổ, thôn điện tử

Với ứng dụng tổ, thôn điện tử trên nền tảng Data-Centric, người dân tiếp nhận thông tin chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước và của thành phố, quận, huyện, phường, xã và tổ, thôn. Chiếu ngược lại, ứng dụng ghi nhận kiến nghị, phản ánh của nhân dân chuyển đến các cấp có thẩm quyền.

Tăng hiệu quả hoạt động của tổ dân phố, thôn

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Trung Sơn cho biết, UBND thành phố vừa triển khai thí điểm sử dụng ứng dụng tổ, thôn điện tử tại 2 thôn và 2 tổ dân phố, gồm: tổ dân phố 17 phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu); tổ dân phố 51 phường Thạch Gián (quận Thanh Khê); thôn Trà Kiếm, xã Hòa Phước và thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang).

Có 3 tính năng mới cơ bản của ứng dụng lần đầu được triển khai, bao gồm chuẩn hóa cơ sở dữ liệu dân cư (smart-data). Ứng dụng tập trung vào việc chuẩn hóa thông tin người dân, lấy thông tin cá nhân làm trung tâm, hỗ trợ việc quản lý các thông tin quan trọng một cách rõ ràng và chính xác. Việc cập nhật thường xuyên và liên tục giúp tối ưu hóa quản lý và khai thác thông tin một cách toàn diện. Ví dụ, khi muốn tra cứu thông tin của một hộ gia đình, ứng dụng sẽ hiển thị tên chủ hộ, số lượng thành viên và thông tin từng thành viên trong gia đình đó.

Thứ hai, ứng dụng là công cụ thực hiện dân chủ cơ sở ở khu dân cư, phường, xã thông qua tạo lập công cụ trực tuyến 24/7 để cung cấp công khai và thông tin liên lạc địa chỉ không khoảng cách thời gian, không gian (smart-communication). Ứng dụng tạo ra kênh liên lạc nhanh chóng và tiện lợi, kết nối thông suốt giữa các cấp lãnh đạo phường, xã với người dân; giữa các bộ tổ dân phố, thôn, công an khu vực và người dân, cũng như giữa các hộ gia đình trong tổ dân phố, thôn với nhau.



Đại diện Sở Nội vụ (áo trắng) hướng dẫn người dân thôn Trà Kiếm đăng nhập tài khoản, sử dụng phần mềm.

Thứ ba, ứng dụng có tính năng quản lý các loại quỹ, khoản thu chi theo quy định pháp luật, các khoản đóng góp của nhân dân (smart-accountability). Việc triển khai ứng dụng giúp theo dõi, quản lý các khoản thu chi, hoạt động chính quyền của trong tổ dân phố một cách minh bạch và hiệu quả. Ứng dụng có thể giúp xem danh sách quỹ cần nộp trong tổ, người nộp và với chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung các tính năng theo lĩnh vực đặc thù vùng nông thôn ở Hòa Vang để phù hợp vùng miền, tạo sự gần gũi với người dùng.

Ông Trần Lâm, người dân thôn Trà Kiếm cho rằng, ngoài tính minh bạch, công khai của ứng dụng thì cần quản lý và bảo đảm các thông tin cá nhân của người dân không bị kẻ xấu lợi dụng. Do đó, cần xây dựng chế tài, quy định quản lý chặt chẽ và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp được phân quyền quản lý.

không có người ở thực, thì cách cập nhật dữ liệu như thế nào cho bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống".

Theo ông Nguyễn Đăng Học, công chức văn phòng - thống kê UBND xã Hòa Bắc, phần mềm rất hữu ích. Tuy nhiên, quá trình thí điểm, hoàn thiện phần mềm, cần cập nhật, bổ sung các tính năng làm sao để tăng tính tương tác giữa người dân với chính quyền các cấp, đồng thời bổ sung các tính năng theo lĩnh vực đặc thù vùng nông thôn ở Hòa Vang để phù hợp vùng miền, tạo sự gần gũi với người dùng. Ông Trần Lâm, người dân thôn Trà Kiếm cho rằng, ngoài tính minh bạch, công khai của ứng dụng thì cần quản lý và bảo đảm các thông tin cá nhân của người dân không bị kẻ xấu lợi dụng. Do đó, cần xây dựng chế tài, quy định quản lý chặt chẽ và gắn trách nhiệm cụ thể cho từng cấp được phân quyền quản lý.

Tiếp cận chuyển đổi số từ cộng đồng

Ứng dụng tổ, thôn điện tử là mô hình tiên phong, hữu ích và rõ nét để tổ

công nghệ số cộng đồng phát huy hiệu quả mô hình chuyển đổi số gắn với đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06). Đây là công cụ mới để chính quyền địa phương ở đô thị điều hành, quản lý địa bàn tốt, minh bạch hơn, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở phường, xã, khu dân cư. "Đây là giải pháp thực hiện chủ trương theo tinh thần Chỉ thị số 40-CT/TU của Thành ủy về tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của tổ dân phố, thôn, đó là: "Nắm chắc tình hình, quản lý tốt địa bàn, tiếp nhận thông tin nhanh, xử lý tình huống phát sinh kịp thời trên cơ sở áp dụng chuyển đổi số từ cơ sở nhằm hướng đến mục tiêu tiếp cận chuyển đổi số từ cộng đồng và phục vụ cộng đồng tốt hơn, tạo công cụ tương tác chính quyền số - công dân số - xã hội số", ông Trần Trung Sơn nói.

Theo ông Sơn, với các tính năng của ứng dụng tổ, thôn điện tử là cầu nối, giúp rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và nhân dân, thu hút nhân dân tham gia các hoạt động cùng chính quyền và giúp chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách của nhân dân. Với các thông tin được chia sẻ trên ứng dụng cũng giúp tăng cường các hoạt động giám sát của nhân dân, vận động nhân dân chung tay cùng chính quyền thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ được cấp trên giao. "Sau khi triển khai thí điểm, dự kiến đến cuối tháng 12-2024, sẽ xem xét, đánh giá kết quả thực hiện bước đầu, qua đó hoàn thiện, khắc phục các hạn chế, bất cập (nếu có), bổ sung các tính năng mới cần thiết, đáp ứng nhu cầu của người dân cũng như chính quyền các cấp trong quá trình sử dụng, ứng dụng sẽ được triển khai rộng khắp toàn thành phố", ông Sơn cho hay.

TRỌNG HUY



Chung tay giúp đỡ nạn nhân da cam

Nhằm chăm lo cho nạn nhân da cam khó khăn, các đơn vị, hội, đoàn thể triển khai nhiều hoạt động đồng hành, hỗ trợ thiết thực, giúp nạn nhân da cam và gia đình có điều kiện, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Chị Hồ Thị Láng (SN 1990, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang) bị khuyết tật bẩm sinh, hơn 35 tuổi nhưng chỉ cao 1m, nặng 35kg. Chị Láng từng có thời gian dài học tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố trước khi về sinh sống cùng gia đình. Để mưu sinh, chị Láng được gia đình mở quán tạp hóa nhỏ, nhưng vì ít vốn nên khá sơ sài. Đầu tháng 10-2024, Đảng ủy khởi Các cơ quan thành phố hỗ trợ thêm vật dụng, hàng hóa giúp chị Láng buôn bán thuận lợi hơn. "Tôi được hỗ trợ một số hàng hóa, nhu yếu phẩm, nước giải khát, trị giá hơn 8,8 triệu đồng để làm vốn buôn bán, kinh doanh. Sự hỗ trợ này giúp tôi có thêm điều kiện làm ăn, nuôi con gái ăn học và trang trải chi phí thuốc men, sinh hoạt cho cả gia đình", chị Láng chia sẻ.

Tương tự, em Võ Thị Nga (SN 2003, xã Hòa Phước) là con đầu trong gia đình có 3 chị em. Do di chứng của chất độc da cam, Nga bị liệt từ khi mới sinh ra, nhân thức không được bình thường, mọi sinh hoạt phụ thuộc vào người khác. Trong khi đó, mẹ của Nga là chị Võ Thị Hiền Vy không có việc làm, cuộc sống gia đình rất khó khăn. Sau khi tìm hiểu nguyện vọng của gia đình, Đảng ủy khởi Các cơ quan thành phố hỗ trợ 1 con bò giống trị giá 11 triệu đồng giúp chị Vy chăn nuôi, phát triển kinh tế để chăm lo các con.

Trường hợp Nguyễn Thị Hồng Mơ (SN 1996, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) là con duy nhất trong gia đình, bị khuyết tật bẩm sinh, thiếu năng trí tuệ. Cha em là Nguyễn Hòa (SN 1953) từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia, mẹ là Nguyễn Thị Thống (SN 1960) từng tham gia bộ đội, hiện không có việc làm ổn định. Thu nhập của cả gia đình phụ thuộc vào gánh bánh bèo buổi sáng. Để hỗ trợ gia đình Mơ, Đảng ủy khởi Các cơ quan thành phố tặng 1 máy

xay bột trị giá 6,5 triệu đồng, giúp gia đình vừa làm bánh bèo, vừa xay bột thuê kiếm thêm thu nhập. Từ khi có máy xay bột, thu nhập của gia đình ông Hòa cải thiện hơn trước, có thêm kinh phí để cho thuốc men, ăn uống cho con.

Phó Bí thư Đảng ủy khởi Các cơ quan thành phố Hồ Thị Lan Hương cho biết, nhân tháng Hành động vì nạn nhân chất độc da cam năm 2024, Đảng ủy khởi Các cơ quan thành phố vận động cán bộ, đảng viên chung tay ủng hộ kinh phí, hỗ trợ sinh kế cho 3 gia đình nạn nhân chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Hòa Vang. Qua đó giúp nạn nhân chất độc da cam và gia đình có thêm điều kiện để làm ăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố, Đà Nẵng hiện có hơn 5.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó gần 1.400 nạn nhân ở thế hệ thứ 2, 3. Nhiều gia đình có 2-3 người bị ảnh hưởng bởi di chứng của chất độc da cam/dioxin, gây ra các dạng dị tật, thiếu năng trí tuệ. Hầu hết gia đình nạn nhân chất độc da cam đều có hoàn cảnh khó khăn, rất cần sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng. Để tiếp tục đồng hành, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố nỗ lực vận động các nguồn lực trong và ngoài nước để chăm lo, hỗ trợ nạn nhân da cam. Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Nguyễn Văn An cho biết, từ đầu năm đến nay, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, các cấp hội tiếp nhận 11.043 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp. Qua đó chi hỗ trợ, chăm sóc, giúp đỡ 16.847 lượt đối tượng nạn nhân, tổng kinh phí 11,157 tỷ đồng. Song song đó, 2 cơ sở của Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh thành phố, trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và trẻ em khuyết tật. Qua đó, giúp các em được học kiến thức văn hóa, kỹ năng sống, nghề thủ công; tạo điều kiện để gia đình các em có thời gian làm việc, cải thiện kinh tế gia đình.

LAM PHƯƠNG

Phát huy sức mạnh từ tổ đoàn kết trên biển

Việc liên kết nhiều tàu thuyền hình thành mô hình tổ đoàn kết sản xuất trên biển để hỗ trợ nhau ra khơi đánh bắt hải sản đem hiệu quả thiết thực, giúp ngư dân trên địa bàn thành phố vững tin trong những chuyến bám biển dài ngày.

Đoàn kết vươn khơi

Ông Lê Dũng, chủ tàu ĐNá 90098 TS công suất 840CV (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê) tham gia tổ đội sản xuất trên biển từ năm 2015 với 4 thành viên. Theo ông Dũng, trong quá trình vươn khơi khai thác dài ngày trên biển, ngư dân luôn phải đối mặt với nhiều hiểm nguy của thời tiết, hay những lúc hồng máy, phá nước. Những lúc như thế nếu đơn độc sẽ rất khó xử lý. "Tổ của tôi đã rất nhiều lần giúp nhau lái dạt tàu cá về bờ và sửa chữa máy bị hỏng ngoài biển khơi. Ngư dân của các tổ đoàn kết như người một nhà, thường xuyên thông báo cho nhau biết các thông tin về tình hình ngư trường, giúp đỡ nhau trong khai thác thủy sản, tìm kiếm thị trường tiêu thụ và giải quyết các sự cố khi hồng máy, đâm vào, bao tời bất thường. Khi thành lập tổ này, anh em chúng tôi cũng có trách nhiệm hơn hẳn. Ai nấy đều chủ động liên lạc, nắm chắc vị trí của nhau. Chính điều đó đã giúp chúng tôi có thêm tự tin, là chỗ dựa vững chắc khi vươn khơi", ông Lê Dũng chia sẻ.

Để chuẩn bị cho chuyến đánh bắt xa bờ mới, anh Đỗ Công Trường, chủ tàu ĐNá 91318 TS công suất 740CV (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) đang cùng các thuyền viên khẩn trương kiểm tra, máy móc, sơn sửa tàu cá. Yếu tố được vị thuyền trưởng này đặc biệt quan tâm là việc bảo đảm thiết bị kết nối, liên lạc với thành viên tổ đoàn kết sản xuất trên biển số 4 thuộc phường Thọ Quang. Anh Trường chia sẻ, suốt hành trình, nếu không may tàu bị hỏng hóc thì các tàu khác trong tổ sẽ hỗ trợ lái dạt đi đánh bắt tiếp hoặc lái dạt về bờ an toàn. Anh hiện là tổ



Ngư dân kiểm tra thiết bị kết nối, liên lạc với thành viên khác trong tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Ảnh: TRẦN TRÚC

trường của tổ hiện có hơn 7 thành viên, được thành lập dựa trên nguyên tắc tự nguyện vào năm 2015, lúc đó chỉ có 3 thành viên. "Đây chính là cầu nối giúp ngư dân chúng tôi trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Trong quá trình hoạt động thì các tổ đội đã có sự chặt chẽ hơn về mặt cơ cấu, số lượng tổ viên; có quy chế hoạt động, quy định cụ thể hơn về trách nhiệm, quyền lợi của từng tổ viên... Bên cạnh hỗ trợ nhau lúc hoạn nạn, các tàu cá trong tổ còn nhắc nhở nhau tuân thủ các quy định về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định khi tham gia khai thác trên biển, nhất là khi có trường hợp tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài thì được các tàu cá khác nhắc nhở ngay", anh Trường nói.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Phó Chủ tịch UBND phường Xuân Hà (quận Thanh Khê) Nguyễn Phương Bình cho biết, trên địa bàn phường hiện có 5 tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Trong quá trình

hoạt động, các tổ phân công thành viên chuyên làm công tác hậu cần, cung ứng vật tư, tiêu thụ sản phẩm; nhờ đó đã giảm chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh tế đáng kể. Đặc biệt, khi tham gia tổ đội thì thành viên được hỗ trợ bảo hiểm thuyền viên (thành phố hỗ trợ 100%) và bảo hiểm tàu cá (Chính phủ hỗ trợ 50%, thành phố hỗ trợ 40%, còn lại là chủ phương tiện tự đóng 10%). Tại phường Thọ Quang (quận Sơn Trà), trong năm 2023, phường đã vận động 12 chủ tàu cá tham gia tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Đến nay, phường có 32 tổ (21 tổ đánh bắt xa bờ và 11 tổ ven bờ) với tổng số 230 chiếc; trong đó số lượng tàu đánh bắt xa bờ tham gia vào tổ 230/244 chiếc, đạt 94,2%. Theo Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà Huỳnh Văn Hùng, trên địa bàn quận có 71 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 470 tàu tham gia; trong đó 68 tổ xa bờ với 431 tàu cá, 3 tổ vùng lòng với 13 tàu cá, 2 tổ vùng bờ với 45 tàu cá tham gia. Thời gian tới, địa phương chú trọng phát triển số lượng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ đoàn kết sản xuất

trên biển; phối hợp UBND các phường vận động, tuyên truyền chủ tàu khai thác hải sản tham gia sinh hoạt tổ; hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ. Đồng thời ưu tiên đề xuất các tàu tham gia sinh hoạt tổ được hưởng các chính sách hỗ trợ khuyến ngư từ nguồn kinh phí khuyến ngư thành phố và quận.

Theo Chi cục Thủy sản thành phố, tổ đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập theo nguyên tắc tự nguyện và tổ chức hoạt động theo Quyết định số 1214/QĐ-UBND ngày 22-3-2018 của UBND thành phố về hướng dẫn việc thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ đoàn kết sản xuất trên biển áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Đây là khung pháp lý để hình thành các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, chuyên hoạt động khai thác đơn lẻ, chưa có sự gắn kết nhau thành có tổ chức. Đến nay trên địa bàn thành phố đã thành lập 94 tổ đoàn kết sản xuất trên biển với 680 tàu cá tham gia (vùng khơi 85 tổ với 575 tàu, vùng lòng và vùng ven bờ có 9 tổ với 105 tàu). Ông Lưu Quang Khánh, Chi Cục trưởng Chi cục Thủy sản thành phố cho biết, việc hoạt động khai thác hải sản trên biển theo tổ, đội đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng của bà con ngư dân, giúp cho ngành khai thác hải sản có nhiều chuyển biến tích cực. Các tổ đoàn kết sản xuất trên biển được thành lập trên cơ sở cùng ngành nghề, cùng ngư trường... qua đó trao đổi kinh nghiệm đánh bắt, thông tin về ngư trường khai thác; phối hợp để tổ chức dịch vụ trên biển, tiêu thụ sản phẩm, giảm thời gian di chuyển, tăng thời gian bám biển. Đây cũng là một trong những yếu tố góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục phối hợp UBND các địa phương có quản lý nghề cá tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, giúp ngư dân ổn định sản xuất và yên tâm bám biển.

TRẦN TRÚC

Tìm giải pháp chống ô nhiễm rác thải nhựa

Ngày 6-12, tại Đà Nẵng, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) tổ chức hội thảo "Đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn trong tái chế chất thải nhựa tại Việt Nam"; qua đó tìm kiếm các giải pháp sáng tạo, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong việc xử lý chất thải nhựa, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của tái chế và giảm thiểu rác thải nhựa. Tại hội thảo, đại diện UNDP tại Việt Nam, tái chế chất thải nhựa không chỉ là trách nhiệm mà còn là cơ hội phát triển bền vững, mang lại giá trị kinh tế và bảo vệ môi trường. Việc ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn là xu hướng

tất yếu để đạt được mục tiêu này. Trong khuôn khổ chương trình, tại lễ trao giải Cuộc thi "Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững", ban tổ chức đã vinh danh các cá nhân và tổ chức có những ý tưởng, dự án xuất sắc nhất. 2 giải Nhất thuộc về sáng kiến "Thiết bị tự động thu gom rác thải nhựa trên ao, hồ chày bằng năng lượng mặt trời" của tác giả Nguyễn Quang Nam và sáng kiến "Ứng dụng nhựa sinh học từ thực vật (plant-based composite) thay thế nhựa gốc dầu hỏa trong lĩnh vực đóng gói bao bì" của tác giả Trần Ngọc Dung. Ban tổ chức cũng trao 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 8 giải Khuyến khích.

PHƯƠNG ANH

Nâng cao công tác quản lý, sử dụng kháng sinh trong bệnh viện

Bệnh viện 199 phối hợp Cục Y tế (Bộ Công an) vừa tổ chức hội thảo khoa học "Quản lý, sử dụng kháng sinh trong bệnh viện", nhằm cung cấp thông tin mới nhất, xây dựng quy trình chuẩn, hướng dẫn thực hành trong quản lý, sử dụng kháng sinh để bảo đảm hiệu quả điều trị, hạn chế kháng sinh trong môi trường bệnh viện; định hướng sử dụng kháng sinh bền vững, giảm tác động tiêu cực đến bệnh nhân và cộng đồng. Đồng thời, đây còn là dịp để các chuyên gia y tế, bác sĩ trao đổi kinh nghiệm thực tiễn và thống nhất

các quy trình tối ưu trong sử dụng kháng sinh phù hợp với quy định y tế. Cùng ngày, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) tổ chức hội thi "Tuyên truyền về phòng chống kháng thuốc, kiểm soát nhiễm khuẩn năm 2024" với sự tham dự của các đơn vị y tế Công an nhân dân khu vực miền Trung - Tây nguyên, nhằm lan tỏa thông điệp tích cực, nâng cao nhận thức cho nhân viên y tế và cộng đồng về mối nguy hiểm của kháng thuốc và tầm quan trọng của kiểm soát nhiễm khuẩn... LÊ HÙNG

TIN VẤN

Ngày 6-12, Hội Cựu chiến binh quận Thanh Khê kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6-12-1989 - 6-12-2024) và 80 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2024). Hội Cựu chiến binh quận hiện có hơn

3.000 hội viên, hơn 1.740 hội viên là đảng viên, sinh hoạt ở 11 cơ sở hội. Những năm qua, các cấp hội chú trọng huy động các nguồn lực giúp nhau phát triển kinh tế, phấn đấu giảm nghèo bền vững, đến nay, 100% hộ CCB có nhà ở ổn định. Dịp này, 7 cá nhân được Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng kỷ niệm chương, (KHÁNH NGÂN)

Kinh tế

Hạ tầng viễn thông hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội nông thôn

Tính đến tháng 10-2024, trên địa bàn thành phố đã thiết lập hơn 304 trạm phát sóng 5G (tăng hơn 2.763% so với năm 2021), phủ sóng 26% khu vực dân cư tại 15/56 phường, xã; phủ sóng 100% băng rộng di động 4G tại các thôn, bản đang lõm sóng và có điện lưới quốc gia. Mục tiêu đến hết năm 2024, thành phố phấn đấu hoàn thành lắp đặt, bổ sung mạng 5G phủ sóng hơn 50%.

Trước khi được phủ sóng mạng 3G/4G, việc tiếp cận công nghệ thông tin của người dân tại xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang) gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Ông Hồ Phú Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc cho hay, từ thực trạng trên địa phương đã phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan triển khai lắp đặt nhiều trạm phát sóng di động (BTS), trao tặng 50 điện thoại thông minh, sim 4G... cho các hộ gia đình có điều kiện khó khăn tại 2 thôn Tà Lang và Giàn Bì. Đến nay, 100% hộ gia đình tại 2 thôn này đã có điện thoại thông minh, từng bước nâng cao đời sống người dân. Nhờ đó, xã đã triển khai rộng rãi mô hình điểm ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tại một số thôn để hướng dẫn người dân thành tựu công nghệ, thông tin và hỗ trợ các hộ kinh doanh, sản xuất tham gia các sản phẩm thương mại điện tử, nền tảng mạng xã hội.

Được hưởng lợi nhiều từ các chính sách, hoạt động, hỗ trợ phát triển hạ tầng viễn thông của thành phố, ông Đinh Văn Hìn, Trưởng thôn Tà Lang (xã Hòa Bắc) bày tỏ, từ khi mạng 4G được triển khai, đời sống người dân có nhiều chuyển biến tích cực. Thôn đã đạt một số thành tích tiêu biểu như 80% người dân trong độ tuổi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2; 100% người dân trong độ tuổi có tài khoản dịch vụ công; 64,3% người dân có tài khoản thanh toán không dùng tiền mặt...



Thiết lập, bổ sung, nâng cấp hạ tầng viễn thông hỗ trợ rất lớn trong phát triển kinh tế, xã hội khu vực nông thôn. Ảnh: CHIẾN THẮNG

Huyện Hòa Vang là nơi tập trung sản xuất nông nghiệp, trồng trọt chính của thành phố, vì vậy phát triển mạng 4G/5G tạo thuận lợi cho thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, mở ra cơ hội sản xuất nông sản, sản phẩm địa phương ra thị trường lớn hơn. Ông Nguyễn Thúc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang thông tin, về công ích, huyện đã phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông hỗ trợ 938 máy điện thoại thông minh cho hộ nghèo, cận nghèo; triển khai 100% khu vực có dân cư trên địa bàn huyện được phủ sóng 4G. Đối với 5G, đã phát sóng 17 trạm cho 10/11 xã (riêng tại xã Hòa Phong sẽ hoàn thành trong cuối năm 2024). Tính đến nay, có 82,4% (132.762/161.128 điện thoại thông minh) tổng số người dân có điện thoại thông minh; 100% nhà văn hóa thôn đều có wifi miễn phí, đáp ứng nhu cầu sử

dụng internet của người dân, góp phần nâng cao trình độ dân trí, kết nối với chính quyền trong thực hiện dịch vụ công và đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Việc phủ sóng, nâng cấp hạ tầng viễn thông tạo giá trị phát triển bền vững cho ngành du lịch, dịch vụ và kinh tế nông thôn. Tại một số khu du lịch sinh thái trên địa bàn huyện như Glamping Farm, An Phú Farm, An Sơn Farm, Raku Farm đang gặp trở ngại khi hạ tầng viễn thông chưa bảo đảm, mạng di động thiếu, yếu, chập chờn. Vấn đề này gây cản trở cho phát triển của du lịch, dịch vụ tại những khu vực xa dân cư. Như tại khu du lịch kết hợp với phát triển nông nghiệp Bana Rita Glamping Farm (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang) với tổng diện tích hơn 50ha, mỗi năm nơi đây đón hơn 15.000 khách nhưng hạ tầng mạng di động 3G/4G vẫn chập

chờn, sóng yếu, một số điểm trải nghiệm không có mạng. Ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Bana Rita Farm Charmping cho biết, nhiều du khách đã góp ý cho khu du lịch cần bổ sung các trạm phát sóng để duy trì kết nối, liên lạc, phát trực tiếp. Với phương hướng hình thành điểm đến du lịch số, ông hy vọng sớm nhận được sự quan tâm, đầu tư để đồng bộ về mặt hạ tầng để xây dựng một hệ sinh thái phát triển toàn diện và bền vững.

Ông Nguyễn Thúc Dũng cho hay, huyện đã thiết lập hệ thống cấp quang băng rộng cố định đến các thôn, bảo đảm 100% hộ dân tiếp cận dịch vụ cấp quang internet băng rộng, tốc độ cao khi có nhu cầu. Địa phương đang phối hợp các doanh nghiệp viễn thông phổ cập viễn thông (Viettel, VNPT, Mobifone) hỗ trợ nâng cấp, bổ sung trạm phát sóng tại các khu du lịch, thôn dân cư. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động công ích cho hộ nghèo, cận nghèo nhằm phát triển các mục tiêu về nâng cao nhận thức, dân trí người đồng bào. Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch phát triển mạng viễn thông tầm thấp đối với những khu vực không thể phủ sóng bằng di động mặt đất hoặc không hiệu quả, khó lắp đặt, triển khai. Dù tốc độ chậm hơn so với mạng tầm cao nhưng hệ thống viễn thông tầm thấp có ưu điểm: phạm vi hoạt động rộng lên đến 50km đối với các khu vực mở, 2-10km đối với khu dân cư; có thể kết nối đồng thời hàng nghìn thiết bị cùng lúc. Đây là giải pháp để vận hành dịch vụ viễn thông tầm thấp để duy trì kết nối, phủ sóng hầu hết các cụm, khu vực hẻo lánh vì các cụm dân cư hoặc thôn, bản lõm sóng hiện nay rất nhỏ, chỉ khoảng 15-30 hộ dân. Mục tiêu đến hết năm 2024, thành phố phấn đấu hoàn thành lắp đặt, bổ sung mạng 5G phủ sóng hơn 50% diện tích Đà Nẵng.

CHIẾN THẮNG

Chỉ số giá điện, thuê nhà tăng... khiến CPI tăng 0,13%

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 6-12, trong mức tăng 0,13% của CPI tháng 11-2024 so với tháng trước, có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 3 nhóm hàng có chỉ số giá giảm. Trong đó, những nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng gồm: nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với mức tăng 0,87%, và chủ yếu tăng ở giá dầu hỏa, giá gas; giá dịch vụ sửa chữa nhà do nhu cầu tăng vào dịp cuối năm; giá thuê nhà tăng do giá mua bán nhà đất và chung cư tăng cao; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng do giá xi-măng, giá thép tăng trong bối cảnh giá điện, than, bao bì tăng; giá điện sinh hoạt tăng 2,03% so với tháng trước do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 11-10-2024. Ngoài ra có nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,29%,

trong đó có giá đồ trang sức, sửa chữa đồng hồ đeo tay... Nhóm đồ uống và thuốc là tăng 0,26% do giá nguyên liệu sản xuất đồ uống và tỷ giá đô la Mỹ tăng. Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,21% do chi phí nhân công, vật liệu và nhu cầu mua sắm tăng khi thời tiết chuyển mùa; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,2%; nhóm giáo dục tăng 0,11%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,08% do nhu cầu tiêu dùng tăng vào mùa cưới và thời tiết chuyển sang mùa đông. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,05% do thời tiết giao mùa...

Lạm phát cơ bản tháng 11-2024 tăng 0,24% so với tháng trước và tăng 2,77% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 11 tháng năm 2024, lạm phát cơ bản tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2023, thấp hơn mức tăng CPI bình quân chung (3,69%). y tăng 4,97%.

Báo Tin tức

Điện lực miền Trung thực hiện "Tuần lễ hồng"

Ngày 6-12, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCP) tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng EVN lần X - năm 2024" với thông điệp "Trách nhiệm - Nghĩa tình". Theo đó, chương trình hiến máu nhân đạo này thu hút sự tham gia của hơn 550 cán bộ, công nhân viên (CBNCNV) các đơn vị thành viên EVNCP và các đơn vị thuộc EVN trên địa bàn Đà Nẵng, qua đó thu về hơn 500 đơn vị máu. Chương trình Tuần lễ hồng là hoạt động thường niên được EVN tổ chức tháng 12 hằng năm và năm

2024 là lần thứ 10 liên tiếp chương trình được tổ chức. Tháng 12 là một trong những dịp phù hợp nhất trong năm để tổ chức chương trình do nguồn máu phục vụ điều trị vào cuối năm luôn là thời điểm khan hiếm lượng máu phục vụ điều trị và dự phòng cho người bệnh. Bên cạnh đó, chương trình này cũng là hoạt động thiết thực, mang nghĩa cử cao đẹp hưởng ứng "Tháng tri ân khách hàng" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 - 21-12-2024).

HỮU ANH

Hiệu quả từ dự án sáng kiến vì an toàn giao thông đường bộ

Những sáng kiến, kinh nghiệm, giải pháp hay, sáng tạo mà dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu tại thành phố Đà Nẵng đang mang lại nhiều kết quả, góp phần phát triển giao thông cho địa phương. Dự án do Quỹ Từ thiện Bloomberg ủy quyền cho Tổ chức Vital Strategies tài trợ tập trung vào các mảng: công chế, giám sát và dữ liệu, hạ tầng giao thông, tuyến thông. Trong đó, đối với mảng hạ tầng giao thông, dự án tổ chức tập huấn cho khoảng 50 cán bộ, kỹ sư tại thành phố về hướng dẫn thiết kế đường phố toàn cầu và ra mắt khóa học Hướng dẫn thiết kế đường phố toàn cầu trực tuyến. Hướng dẫn được xây dựng với ý kiến đóng góp của các chuyên gia của 72 thành phố từ 42 quốc gia và có các nghiên cứu điển hình quốc tế cũng như chi tiết kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin về thiết kế đường phố ưu tiên người đi bộ, người đi xe đạp và người sử dụng phương tiện công cộng.



Giao thông trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến sau khi áp dụng các sáng kiến từ dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Ảnh: THÀNH LÂN

Từ năm 2023 đến nay, dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu triển khai tại thành phố Đà Nẵng đã mang lại nhiều kết quả, góp phần phát triển giao thông cho địa phương. Dự án do Quỹ Từ thiện Bloomberg ủy quyền cho Tổ chức Vital Strategies tài trợ tập trung vào các mảng: công chế, giám sát và dữ liệu, hạ tầng giao thông, tuyến thông. Trong đó, đối với mảng hạ tầng giao thông, dự án tổ chức tập huấn cho khoảng 50 cán bộ, kỹ sư tại thành phố về hướng dẫn thiết kế đường phố toàn cầu và ra mắt khóa học Hướng dẫn thiết kế đường phố toàn cầu trực tuyến. Hướng dẫn được xây dựng với ý kiến đóng góp của các chuyên gia của 72 thành phố từ 42 quốc gia và có các nghiên cứu điển hình quốc tế cũng như chi tiết kỹ thuật nhằm cung cấp thông tin về thiết kế đường phố ưu tiên người đi bộ, người đi xe đạp và người sử dụng phương tiện công cộng.

Đối với mảng công chế, dự án có mục tiêu góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm quy định về

tốc độ, vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ, góp phần kéo giảm và kiểm soát tai nạn giao thông. Đối với mảng giám sát và dữ liệu, dự án thực hiện mục tiêu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu; tăng cường công tác giám sát, thống kê và phân tích dữ liệu liên quan đến tai nạn giao thông, các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, qua đó để ra giải pháp nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phối hợp với tổ chức Vital Strategies, Đại học Johns Hopkins và Đại học Y tế công cộng tổ chức khảo sát và nghiên cứu quan sát về tình hình an toàn giao thông, nghiên cứu dữ liệu về vi phạm nồng độ cồn và tai nạn giao thông tại thành phố; đồng thời, triển khai thống nhất quy trình, cách thức thu thập, chuẩn hóa số liệu về tai nạn giao thông, làm cơ sở để đối tác hỗ trợ triển khai phân tích, đánh giá, mô hình hóa một cách trực quan dữ liệu để đề ra

giải pháp hiệu quả để kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới. Đối với mảng truyền thông, dự án hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến dịch truyền thông về tuyên truyền an toàn giao thông nhằm thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông, triển khai chiến dịch truyền thông về hành vi vi phạm quy định tốc độ với thông điệp truyền thông: "Lái xe càng nhanh, hậu quả càng nghiêm trọng - Hãy tuân thủ tốc độ quy định"; tham gia, phối hợp với Ban An toàn giao thông tăng cường tuyên truyền an toàn giao thông trong tuần lễ an toàn giao thông đường bộ toàn cầu năm 2023, triển khai các hoạt động đẩy mạnh truyền thông video "Hãy tuân thủ quy định về tốc độ"; tập huấn và xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế về xây dựng kế hoạch truyền thông an toàn giao thông, thảo luận lập kế hoạch truyền thông phối hợp với các đợt ra

quản của lực lượng cảnh sát giao thông góp phần nâng cao hiệu quả các chiến dịch truyền thông trật tự an toàn giao thông, với sự tham gia của 25 cán bộ truyền thông thuộc các Văn phòng Ban An toàn giao thông tại các quận, huyện, đại diện truyền hình, báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông.

Theo Sở Giao thông vận tải, ngày 12-10-2022, UBND thành phố đã có quyết định phê duyệt tiếp nhận dự án Sáng kiến Bloomberg Philanthropies vì an toàn giao thông đường bộ toàn cầu. Thành phố đã, đang triển khai và thực hiện Chương trình thành phố "5 không", "3 có", "4 an" đến năm 2025, trong đó có chương trình an toàn giao thông. Đây là một điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện dự án trên địa bàn, qua đó mang lại nhiều kết quả tích cực, nâng cao tính hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông của lực lượng cảnh sát giao thông và cán bộ quản lý, đơn vị chuyên môn của Sở Giao thông vận tải... Các khóa tập huấn đã tạo điều kiện cho lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông, các đơn vị chuyên môn của Sở Giao thông vận tải tiếp cận được với những kiến thức, kinh nghiệm quốc tế, những giải pháp hay, sáng tạo trong lĩnh vực thực thi công vụ, giải quyết các vấn đề hạ tầng giao thông giúp nâng cao năng lực, chuyên môn, hỗ trợ đặc lực cho việc xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông hiệu quả. Ngoài ra, dự án cũng hỗ trợ nguồn kinh phí để đào tạo nhân lực của thành phố và các hoạt động trao đổi kinh nghiệm, tập huấn và hỗ trợ về cải tạo hạ tầng, xây dựng hạ tầng giao thông đô thị và giao thông công cộng, phát triển đường xe đạp.

GIAMINH - ĐAI THẮNG

Tai nạn giao thông, nỗi đau còn đó

Tai nạn giao thông không chỉ là nỗi đau mất mát người thân, nỗi đau về thể xác do thương tật mà còn khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh kiệt quệ về kinh tế...



Lãnh đạo thành phố, Ban ATGT, các sở, ban, ngành thăm nạn nhân một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên địa bàn thành phố. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Nhân Ngày tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, Ban An toàn giao thông thành phố cùng các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, hỗ trợ các gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong số 10 gia đình được thăm hỏi đa phần có hoàn cảnh hết sức khó khăn và thương tâm. Điển hình như ông T.C.B. (1962, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) bị tai nạn giao thông vào năm 2022 dù được điều trị tích cực nhưng sức khỏe suy kiệt nặng, nằm một chỗ không thể vận động trong thời gian dài. Đến đầu tháng 9-2024, ông B. có thể đi lại chấp chững, nhưng mất sức khỏe nên không thể đi làm. Hiện ông vẫn không thể đi làm. Hiện ông 80 tuổi, gia đình thuộc diện hộ nghèo, phụ thuộc trợ cấp của địa phương. "Giá như ngày đó tôi tham gia giao thông cẩn thận hơn thì giờ đã không bị như vậy; mong mọi người ra đường điều khiển xe có cẩn thận, an toàn", ông B. chia sẻ...

Trường hợp chị N.T.H. (1990, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) bị tai nạn giao thông trên đường Trường Sa vào tháng 10-2024 khiến chân tay sọ não, dập phổi, gãy xương đòn. Chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Đà Nẵng. Thương tâm hơn khi là mẹ đơn thân, làm lao động tự do, không có công

việc ổn định, một mình nuôi 2 con nhỏ học lớp 8 và lớp 11. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, lại bị tai nạn giao thông khiến cuộc sống gia đình rơi vào cảnh cùng cực. Một hoàn cảnh khác là anh Đ.X.Th. (1997, phường Bình Thuận, quận Hải Châu), lao động chính trong gia đình nhưng bị tai nạn giao thông và đã tử vong khi đang trên đường đi làm về. Nỗi đau tiếp nối nỗi đau, ít lâu sau, bố anh Th. là Đ.V.P. cũng không may qua đời. Cảnh hộ nội đau quá lớn, mẹ anh lâm bệnh nặng đi khám thì phát hiện bị bệnh hiểm nghèo và đang điều trị tích cực. Hiện bà sống nhờ hỗ trợ của họ hàng, hai trụ cột của gia đình không còn, cuộc sống rất chật vật...

Theo thống kê của Ban An toàn giao thông hàng năm, trên địa bàn thành phố có thêm hàng chục, hàng trăm nạn nhân bị tai nạn giao thông. Ngoài những cái chết, tai nạn giao thông còn để lại hậu quả âm ỉ. Có những trường hợp tai nạn giao thông bị thương nặng phải sống đời sống thực vật. Những nỗi đau, mất mát này không chỉ riêng bản thân người bị nạn, mà còn là

gánh nặng cho gia đình và xã hội. Chính vì thế, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, chia sẻ với gia đình những nạn nhân, để họ có thêm niềm tin tiếp bước trong cuộc sống. Mọi người cần nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, chấp hành nghiêm các quy định, tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.

Qua việc thăm hỏi gia đình nạn nhân tai nạn giao thông vừa qua, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, kiêm Phó trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố Bùi Hồng Trung đã động viên nạn nhân và người thân; đồng thời bày tỏ hy vọng các gia đình tiếp tục vượt qua những nỗi đau, mất mát, nỗ lực điều trị, phục hồi sức khỏe, không ngừng vươn lên trong cuộc sống. Ban An toàn giao thông thành phố mong muốn người dân nâng cao hơn nữa ý thức khi tham gia giao thông, điều khiển phương tiện an toàn, chấp hành nghiêm túc các quy định pháp luật về giao thông, góp phần xây dựng văn hóa, văn minh giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện... GIAMINH

Tạo nguồn giống chất lượng cho sản xuất nông nghiệp

Các đơn vị trên địa bàn thành phố tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm tạo ra nguồn giống cho hoạt động sản xuất nông nghiệp. Qua đó, nhiều giống lúa, con giống, cây trồng... đạt chất lượng, năng suất cao được đưa vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân.



Việc áp dụng khoa học kỹ thuật tạo ra nguồn giống chất lượng, năng suất; qua đó mang lại hiệu quả kinh tế cho nông dân sản xuất nông nghiệp. Ảnh: TRẦN TRÚC

Những năm qua, Trại Thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang) nghiên cứu nhiều dự án nuôi trồng thủy sản nước ngọt và sản xuất giống như thực nghiệm sinh sản nhân tạo giống cá trê lai, sinh sản nhân tạo giống cá leo, cá rô đầu vuông, cá diếc. Trại còn ươm nuôi cá thát lát, cá diêu hồng, cá trắm cỏ,

cá chép... để tạo nguồn con giống bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu cho nông dân. Từ đầu năm đến nay, trại đã cung ứng hơn 700.000 con giống các loại. Dự kiến, khi bước

vào mùa vụ chính sẽ cung cấp số lượng 300-400.000 con giống các loại. Ông ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng trại Thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương, con giống

được sản xuất và ươm nuôi tại trại có chất lượng tốt, khả năng thích nghi cao, an toàn dịch bệnh, giảm hao hụt và đáp ứng khoảng 80-90% nhu cầu của nông dân. Từ đây đã góp phần chủ động nguồn giống nuôi tại chỗ, đem lại hiệu quả kinh tế cho người nuôi và phát triển nuôi trồng thủy sản nước ngọt bền vững trên địa bàn thành phố.

Còn tại Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang), mô hình nhà lưới công nghệ cao của HTX được đầu tư xây dựng từ giữa năm 2019 và được mở rộng vào năm 2023. Với tổng diện tích hơn 500m², gồm: hệ thống nhà lưới với hệ thống tưới thủy canh, giàn ươm giống, giàn ươm cây non, khay

xốp, vật tư, hạt giống..., mô hình đã giúp nâng cao hiệu quả sản xuất sản phẩm rau an toàn và quá trình ươm giống, rút ngắn thời gian gieo trồng. Ông Nguyễn Văn Tân, Giám đốc HTX cho biết trước đây khi chưa có nhà lưới công nghệ cao, nông dân tại vùng khi ươm giống bằng phương pháp truyền thống thì tỷ lệ nảy mầm không đồng đều; đồng thời cây con khi đưa ra gieo trồng có nguy cơ bị sâu bệnh tấn công. HTX áp dụng hệ thống thủy canh để sản xuất rau cải các loại nhằm ổn định đầu ra cho HTX, nâng cao thu nhập cho xã viên. Mỗi vụ (2 tháng), vườn ươm cung cấp khoảng 500 cây giống cho các hộ dân trong vùng trồng rau; trong đó chủ yếu là các loại cải như bắp su, bầu, bí xanh, khổ qua, mướp... "Từ

khí nhà lưới được đưa vào hoạt động, hiệu quả sản xuất của nông dân tại vùng được nâng cao; thời gian sản xuất, gieo trồng cũng được rút ngắn. Do được ươm trong nhà lưới và cách mặt đất từ khoảng 1m nên các loại sâu bệnh hại xâm nhập gây bệnh cho cây con rất hạn chế, mỗi hạt giống đều được gieo trong một ô riêng. Khi đưa ra môi trường thực tế, cây con phục hồi nhanh, tỷ lệ sống cao", ông Tân cho biết thêm.

Trong khi đó, để có nhiều giống lúa đưa vào cơ cấu cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng và đặc điểm của địa phương, ngành nông nghiệp thành phố đã triển khai nhiều mô hình trình diễn giống lúa mới để đánh giá độ ổn định về năng suất và chất lượng. Trong vụ hè thu năm 2024, Trung tâm Khuyến ngư nông lâm thành phố đã thực hiện mô hình trình diễn các giống lúa mới trên địa bàn huyện Hòa Vang, gồm giống:

BĐ.04, Thiên Hương 6, ĐB 18, HG12 và TBR97. Kết quả, các giống lúa được trình diễn đều có năng suất và chất lượng ổn định; khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu cũng như chống chịu sâu bệnh ở mức khá. Bà Ngô Thị Thu Vân, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến ngư nông lâm cho rằng, quá trình sản xuất nhiều năm, nhiều vụ, một số giống lúa có dấu hiệu thoái hóa, mất cảm với sâu bệnh hại, khả năng chống chịu bị giảm sút, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng gạo. Do đó việc sản xuất, trình diễn để tìm ra các giống lúa mới có ưu điểm vượt trội, phù hợp là rất cần thiết. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là cơ sở để bố giống, tạo sự đa dạng bộ giống lúa, nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn thành phố. TRẦN TRÚC

Thông tin - Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố thông báo lịch tiếp công dân của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố trong tháng 12 năm 2024 như sau:
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Hải Châu:**
 - Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2024 (sáng thứ Ba).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Ngũ Hành Sơn, số 486 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Thanh Khê:**
 - Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngày 20 tháng 12 năm 2024 (thứ Sáu).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Thanh Khê, số 503 đường Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Sơn Trà, huyện Hoàng Sa:**
 - Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30, ngày 20 tháng 12 năm 2024 (chiều thứ Sáu).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Sơn Trà, số 6 đường Đông Giang, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Ngũ Hành Sơn:**
 - Thời gian: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 30, ngày 10 tháng 12 năm 2024 (chiều thứ Ba).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Ngũ Hành Sơn, số 486 đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Liên Chiểu:**
 - Thời gian: Từ 8 giờ đến 11 giờ, ngày 20 tháng 12 năm 2024 (sáng thứ Sáu).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Liên Chiểu, số 168 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ:**
 - Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 20 tháng 12 năm 2024 (sáng thứ Sáu).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân quận Cẩm Lệ, số 40 đường Ông Ích Đường, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.
 - Đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang:**
 - Thời gian: Từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 20 tháng 12 năm 2024 (sáng thứ Sáu).
 - Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân huyện Hòa Vang, Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, thôn Dương Lâm I, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang.

CÔNG KHAI LẤY Ý KIẾN ĐỀ NGHỊ

TRUY TẶNG DANH HIỆU "BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG"

- 1- Nội dung công khai lấy ý kiến: Đề nghị truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" cho 2 cá nhân:
 - Bà **Trần Thị Sửu**, nguyên quán: xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Bà có 1 con (Nguyễn Hữu Bộ) là liệt sĩ và có chồng (Nguyễn Cẩm) là liệt sĩ.
 - Bà **Trần Thị Tuyền**, nguyên quán: xã Quế Long, huyện Quế Sơn, Quảng Nam. Bà có 2 con là liệt sĩ (Nguyễn Vy và Nguyễn Thị Tinh)



Y TẾ - SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Theo dõi và phòng ngừa bệnh tay chân miệng

Tay chân miệng (TCM) là bệnh thường gặp ở trẻ dưới 5 tuổi. Bệnh dễ lây lan nhất là nếu do Enterovirus 71 (EV71) gây ra. Đa phần trẻ mắc bệnh sẽ tự khỏi. Tuy nhiên một số trường hợp, trẻ có thể diễn tiến nặng với các biến chứng ảnh hưởng tới não bộ, tim...
Diễn tiến và biến chứng có thể xảy ra của bệnh là gì?
Trẻ mắc TCM ban đầu sẽ nổi bóng nước. Nếu bóng nước ở trong miệng thì vỡ ra thành vết loét, còn bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông thì thường không bị vỡ ra và sau đó sẽ khô dần. Khoảng trên 90% trường hợp trẻ tự khỏi bệnh sau 5-7 ngày.

Còn lại một số nhỏ có thể có một số biến chứng như ảnh hưởng tới não bộ, thần kinh gây ra suy hô hấp; ảnh hưởng tới tim gây ra viêm cơ tim, suy tim, gây phù phổi cấp... thậm chí dẫn đến tử vong. Do đó, người chăm sóc cần theo dõi kỹ phát hiện sớm các dấu hiệu của biến chứng và đưa ngay trẻ đến cơ sở y tế vì thời gian giữ lại mạng sống cho trẻ khi có biến chứng lên não là khoảng 6-12 tiếng.
Dấu hiệu nào để nhận biết bệnh TCM chuyển nặng?
Thông thường các biến chứng thường xuất hiện vào ngày thứ 3 - thứ 5 của bệnh. Dấu hiệu chính là trẻ bị thay đổi giấc ngủ, giật mình, chói với.

giật mình, ngời dậy choi thì bình thường.
- Độ nặng hơn một chút là em bé vừa nằm ngửa ra là sẽ giật mình, chói với.
- Nặng hơn nữa là khi bóng trên tay, trẻ vẫn giật mình chói với.
Lúc này nên chú ý trong lòng bàn tay, bàn chân, miệng trẻ có nổi bóng nước, loét hay không, trẻ có đau miệng, chảy nước bọt hay không. Đó là những dấu hiệu cần quan sát để phát hiện sớm biến chứng.
Trẻ bị bệnh TCM sẽ rất khó ăn. Vì thế nên cho trẻ ăn những thức ăn lỏng, dễ tiêu. Đồng thời, cần theo dõi sát trẻ để phát hiện sớm biến chứng. Nếu để trẻ hơn, trẻ có thể thờ ơ, co giật, rối mạch nhanh, không bắt được mạch.

Làm gì để phòng ngừa bệnh tay chân miệng?
Bệnh TCM chưa có vắc-xin phòng ngừa nên quan trọng nhất vẫn là giữ vệ sinh để phòng bệnh. Vệ-rút kỹ bệnh có nhiều trong nước bọt, vết loét, dịch bóng nước và có thể tồn tại trên bề mặt đồ vật ở xung quanh trẻ bệnh. Bàn tay trẻ hoặc bàn tay của người chăm sóc khi dụng chạm những đồ vật nhiễm vi-rút sẽ mang vi-rút trên bàn tay. Nếu đưa bàn tay lên mắt, mũi, miệng thì sẽ đưa vi-rút vào trong cơ thể. Do đó phòng bệnh quan trọng nhất là rửa sạch đôi bàn tay về sinh khử khuẩn các bề mặt đồ vật mà bàn tay hay sờ chạm tới để tránh lây lan mầm bệnh.
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TP.ĐÀ NẴNG

Tạo sự đồng thuận trong sắp xếp đơn vị hành chính

UBND quận Thanh Khê triển khai các nội dung trọng tâm trong công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, tạo sự đồng thuận trong cán bộ và nhân dân.

UBND quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của nhân dân trên địa bàn, trong đó quan trọng nhất là để mỗi người dân hiểu được việc sắp xếp đơn vị hành chính sẽ tạo nguồn lực mới để tiếp tục phát triển địa phương trong thời gian đến. Kết quả, khi triển khai lấy ý kiến cử tri có 98,84% đồng thuận với việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp phường và 98,87% cử tri đồng ý với việc điều chỉnh địa giới hành chính quận theo hướng tăng thêm 1,03km². Đồng thời, UBND quận chỉ đạo rà soát, đánh giá trụ sở, công sản để bố trí, sắp xếp điều kiện hoạt động cho bộ máy tổ chức sau sắp xếp và có phương án bố trí, sử dụng hiệu quả các trụ sở, tài sản đối dư bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, không gây lãng phí. Đồng thời rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của các phường, trên cơ sở đó tham mưu phương án bố trí sử dụng, luân chuyển, điều động, sắp xếp vị trí công tác phù hợp hoặc nghỉ hưởng chế độ sắp xếp theo Nghị định 29/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về tinh giản biên chế và Nghị quyết 43/2024/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng thành phố công tác ở 6 phường mới là 284 người (cán bộ, công chức 173 người, hoạt động không chuyên trách 111 người), nghỉ hưởng chính sách tinh giản theo



Lãnh đạo Quận ủy Thanh Khê làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thanh Khê Đông.

chính cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025; bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính.

Ông Trương Thanh Toàn, Trưởng phòng Nội vụ quận Thanh Khê cho hay, UBND quận chủ động lồng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách theo nguyên tắc bảo đảm vị trí việc làm mới tương đương hoặc cao hơn. Cụ thể, bố trí tại các cơ quan tham mưu giúp việc Quận ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND và khối Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội quận là 20 người, tiếp tục bố trí lại công tác ở 6 phường mới là 284 người (cán bộ, công chức 173 người, hoạt động không chuyên trách 111 người), nghỉ hưởng chính sách tinh giản theo

Nghị định 29/NĐ-CP và Nghị quyết 43/2024/NQ-HĐND của HĐND thành phố là 27 người (cán bộ 5 người, công chức 7 người, hoạt động không chuyên trách 15 người). Qua làm việc với các đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan nhận được sự đồng tình, hưởng ứng cao của đội ngũ cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách trong sắp xếp, bố trí cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025 còn gặp các khó khăn, vướng mắc cần sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cơ quan liên quan của thành phố. Cụ thể, đối với công tác sắp xếp nhân sự các đơn vị, quận tiến hành trước chủ trương thực

hiện tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nên có một số dự kiến nhân sự về các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND quận. Vì vậy, quận Thanh Khê đề nghị thành phố quan tâm chi giải thể phòng, ban mà Trung ương, thành phố giải thể để thuận lợi cho công tác tham mưu mang tính thống nhất theo ngành dọc từ Trung ương, thành phố và quận, tránh sắp xếp quá nhiều làm ảnh hưởng đến phương án bố trí, sắp xếp cán bộ của quận trong bối cảnh vừa thực hiện song song 3 nhiệm vụ là thực hiện Nghị quyết 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 136/2024/QH15 tổ chức chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng do Quốc hội ban hành và Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Ngoài ra, Nghị quyết 1251/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2025, do đó, cơ sở dữ liệu dân cư cần phải rà soát, cập nhật theo đơn vị hành chính mới để sẵn sàng phục vụ cho người dân từ ngày 1-1-2025, nhưng tiến độ gấp, đề nghị Công an thành phố có chỉ đạo cho công an 2 quận Thanh Khê và Liên Chiểu, công an các phường sáp nhập sớm có tổ chức cập nhật dữ liệu dân cư, tránh tình trạng chưa giải quyết được hồ sơ, giấy tờ của công dân, tổ chức trong giai đoạn đầu của sáp nhập.

HÀ THU

Bảo đảm công tác an sinh xã hội

Thực hiện chủ đề của Quận ủy Thanh Khê "Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội", các ngành chức năng trên địa bàn tăng cường phối hợp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo sửa chữa, xây mới nhà, phương tiện sinh kế. Nhờ đó, đời sống người dân được nâng lên rõ rệt.

Nhiều năm qua, gia đình bà Nguyễn Thị Kim Loan (tổ 29, phường Tân Chính) sống trong hẻm nhỏ. Mùa mưa đến là ẩm thấp, tường bị bong tróc từng mảng nhưng điều kiện kinh tế khó khăn nên không thể sửa chữa, xây mới. Năm 2024, UBND phường Tân Chính phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường khảo sát và hỗ trợ 80 triệu đồng, góp phần cùng gia đình bà Loan xây nhà mới, sớm ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế và thoát nghèo. "Tôi rất vui mừng vì sắp tới sẽ có một ngôi nhà vững chãi, không lo sợ mưa gió nữa. Dự kiến ngôi nhà hoàn thành trước Tết để gia đình đón chào năm mới", bà Loan nói.

Tương tự, gia đình bà Nguyễn Thị Cà (tổ 30, phường Tân Chính) được xây dựng từ năm 1957. Chồng bà mất sớm, một mình bà nuôi 7 người con, cuộc sống vất vả nên không có điều kiện xây nhà, dù căn nhà đã xuống cấp. Từ 50 triệu được hỗ trợ

của chính quyền địa phương và vay thêm, bà sửa sang lại nhà cửa. "Năm nay tôi hơn 80 tuổi mới được sống trong ngôi nhà khang trang vậy là mãn nguyện rồi", bà Cà nói.

Bên cạnh hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà, các phường còn trao phương tiện sinh kế, tạo công ăn việc làm bền vững cho người dân. Chị Nguyễn Thị Kim Phượng (tổ 47, phường Thanh Khê Đông) cho biết, trước đây chị là công nhân dệt may. Do con nhỏ không ai chăm sóc, chị đành bỏ dở công việc. Thất nghiệp, ở nhà thuê, cuộc sống của chị vô cùng khó khăn. Sau khi khảo sát, UBND phường trao tặng chị Phượng chiếc máy may để nhận may gia công tại nhà, giúp chị có cuộc sống ổn định hơn, vươn lên thoát nghèo.

Ông Nguyễn Đình Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Chính cho biết, năm 2024, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường phối hợp thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo, hỗ trợ các hộ khó khăn. Từ đầu năm 2024, phường khảo sát, đối thoại hộ nghèo để biết nhu cầu thiết yếu, từ đó có phương án hỗ trợ, giúp đỡ. Tính đến thời điểm hiện nay, toàn phường có 42 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo; phường hỗ trợ 6 trường hợp phương tiện sinh kế 40 triệu đồng, hỗ trợ 123 suất quà Tết (123 triệu đồng)... Tuy vậy đến cuối năm, phường sẽ tập trung công tác an sinh xã hội bảo đảm chỉ tiêu thoát nghèo theo chỉ tiêu quận giao, vượt 25%.

Theo ông Dương Thanh Phong, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Khê Đông, đến tháng 12-2024, UBND phường phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị xã hội được 4 nhà (tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng); hỗ trợ 5 phương tiện sinh kế 5 trường hợp, giúp người dân làm ăn hiệu quả. Đến nay, phường vượt chỉ tiêu giảm số hộ thoát nghèo trong giao trong năm 2024 (18/16 chỉ tiêu, vượt 2 chỉ tiêu).

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Khê Huỳnh Sơn Hải cho biết, quận huy động Quỹ "Vì người nghèo" hơn 5,3 tỷ đồng vượt 128%. Mặt trận các cấp xây mới 12 nhà, với số tiền 850 triệu đồng; sửa chữa 48 nhà cho hộ nghèo với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, góp phần thực hiện tốt công tác giảm nghèo trong năm. Bên cạnh đó, Mặt trận quận đã ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết tại xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) với số tiền 100 triệu đồng; hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế 63 trường hợp với tổng số tiền gần 450 triệu đồng; hỗ trợ học bổng cho 812 em với tổng số tiền hơn 551 triệu đồng; hỗ trợ đột xuất khó khăn 768 trường hợp với tổng số tiền gần 450 triệu đồng; khám chữa bệnh cho 27 trường hợp, số tiền 90 triệu đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ cho 4.590 hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn quận Thanh Khê nhân dịp Tết Nguyên đán 2024 với số tiền gần 2,4 tỷ đồng.

NGỌC HÀ

Văn hóa - Giải trí

Lan tỏa văn hóa đọc trong sinh viên sư phạm

Đọc sách là con đường ngắn nhất giúp học sinh, sinh viên tích lũy tri thức từ cơ bản đến chuyên sâu ở mọi lĩnh vực. Phát triển văn hóa đọc, nhằm duy trì thói quen đọc sách và góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong nhà trường và cộng đồng xã hội.

Xây dựng không gian văn hóa đọc rộng khắp

Hầu hết các trường đại học đều đầu tư hệ thống phòng đọc, thư viện tương đối đồng bộ và hiện đại. Để tạo cho sinh viên có thói quen tiếp xúc hàng ngày với tri thức mới qua những trang sách báo, việc xây dựng không gian văn hóa đọc trong nhà trường rất quan trọng. Bà Vũ Thị Ân, Phó Giám đốc Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng cho biết, nhiều trường học có những giải pháp thiết thực để khơi dậy văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên, đặc biệt là chú trọng phát triển và đổi mới hệ thống thư viện học đường, đồng thời tổ chức các sự kiện liên quan đến sách nhằm tôn vinh giá trị của sách và lan tỏa văn hóa đọc trong học đường. Điển hình là sự kiện "Ngày Sách Việt Nam" với chủ đề "Văn hóa đọc học đường" do Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) phối hợp Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng tổ chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) tại trường. Sự kiện thu hút nhiều sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố tham gia với nhiều hoạt động bổ ích như: giao lưu giữa các nhà văn hóa, nhà khoa học, nhà văn và các chuyên gia đầu ngành với độc giả; thi hùng biện "Cuốn sách tôi yêu"; tọa đàm "Sinh



Chương trình "Ngày sách Việt Nam" với chủ đề "Văn hóa đọc học đường" tại Trường Đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) thu hút nhiều sinh viên tham gia.

Ảnh: ĐOÀN HẠO LƯƠNG

viên với văn hóa đọc trong thời đại 4.0"; phát động phong trào ủng hộ sách và tặng sách, cấp thẻ thư viện miễn phí, xếp sách nghệ thuật, đồng thời giới thiệu tác giả - tác phẩm Bùi Giáng và nói chuyện về "Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu lấy sách làm ngọn đuốc đi vào thế giới mặt trăng âm nhạc". Qua đó, giúp sinh viên khám phá những cuốn sách mới, sách hay và giao lưu cùng các tác giả, những người yêu sách.

"Văn hóa đọc sẽ giúp sinh viên, giảng viên có năng lực định hướng thông tin; có kỹ năng tìm kiếm, lựa chọn, khai thác và sử dụng thông tin một cách khoa học; có phương pháp đọc hiệu quả; có kỹ năng tiếp nhận, vận dụng tri thức đã đọc vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu. Văn hóa đọc có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, đặc biệt với thế hệ trẻ về lý tưởng, tri tuệ, đạo

đức, lối sống, thể chất, lòng tự tôn dân tộc, trách nhiệm xã hội và ý thức chấp hành pháp luật", bà Ân nhấn mạnh.

Phát triển tư duy và sáng tạo

Là thành viên Ban Chủ nhiệm CLB sách và tuổi trẻ, em Nguyễn Thị Thanh Tiên, sinh viên lớp 23STHS, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm cho biết, thông qua các chương trình, cuộc thi, văn hóa đọc đã được hình thành và dần trở thành một thói quen trong sinh viên của trường. Nhiều sinh viên đã hiểu được tầm quan trọng của việc đọc sách và trở nên ham đọc sách hơn, từ đó lan tỏa niềm yêu thích đọc sách đến những sinh viên khác, tạo nên phong trào đọc sách sôi nổi. "Đối với sinh viên nói chung và sinh viên Trường Đại học Sư phạm nói riêng, văn hóa đọc có vai trò quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình nghiên

cứu và thu nhận kiến thức cả về thời gian và phương thức. Văn hóa đọc hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học, giúp cho sinh viên tự học, phát triển tư duy và sáng tạo, rèn luyện kỹ năng học tập và tính độc lập trong quá trình học. Qua việc đọc sách, sinh viên được trang bị nhiều kiến thức bổ ích, mở rộng tầm nhìn, có sự kiên định, vững vàng trong nhận thức và hành động. Tư tưởng, tình cảm cũng được vun đắp, nhờ đó sống có lý tưởng và mục tiêu hơn", Thanh Tiên chia sẻ.

Về tầm quan trọng của sách đối với sinh viên sư phạm, PGS.TS. Võ Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm cho biết, văn hóa đọc và sách là yếu tố rất quan trọng đối với xã hội chúng ta, đặc biệt là trong môi trường sư phạm thì việc đọc sách được chú trọng. Trong suốt thời gian qua, nhà trường đã kiên trì mục tiêu lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là quan tâm đến sách. Đến nay, bên cạnh thư viện thì trong các phòng nước, các tủ sách đều có sách. Mục tiêu của nhà trường là tiếp tục lan tỏa đến các giảng đường. "Chúng tôi rất quan tâm đến sách bởi vì trong số các thầy cô, các em sinh viên, học viên đọc sách không chỉ là giáo trình, tài liệu tham khảo mà còn là các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật và các sách tham khảo khác để làm giàu tri thức và làm cho tâm hồn đẹp hơn. Trong số đó sẽ lan tỏa tới hàng triệu người bởi phần lớn các sinh viên trong trường sau này trở thành giáo viên và cán bộ quản lý. Sự mệnh của chúng tôi hiện nay là sáng tạo tri thức và truyền bá tri thức trong ba lĩnh vực gồm khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn và khoa học giáo dục", PGS.TS. Võ Văn Minh nhấn mạnh.

ĐOÀN HẠO LƯƠNG

Tìm giải pháp cho mỹ thuật Đà Nẵng phát triển

Ngày 6-12, Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố Đà Nẵng phối hợp Hội Mỹ thuật thành phố tổ chức tọa đàm khoa học "Mỹ thuật Đà Nẵng - Định hướng và phát triển". Các họa sĩ, nhà điều khắc trình bày các báo cáo tham luận chỉ ra những khó khăn vướng mắc, nhằm giúp Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật thành phố tìm ra những giải pháp để mỹ thuật Đà Nẵng phát triển. Với chủ đề "Vị thế và hướng đột phá của Mỹ thuật Đà Nẵng", họa sĩ, nhà điều khắc Đinh Gia Thăng, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Mỹ thuật thành phố chỉ ra những

giá trị nghệ thuật đích thực mà các họa sĩ cần hướng tới. Qua đó, mỗi người họa sĩ tự thẩm định chất lượng tác phẩm của mình và hội đồng nghệ thuật cần dứt khoát loại bỏ những tác phẩm có chất lượng thẩm mỹ thấp. Tham luận "Mỹ thuật trong giáo dục của thành phố Đà Nẵng hiện nay" của họa sĩ Trần Hải, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của mỹ thuật trong học đường và cần được coi trọng như các môn học khác, giúp nhận thức mỹ thuật cộng đồng phát triển toàn diện...

ĐOÀN LƯƠNG

Thay đổi chính sách miễn phí tham quan Di sản Huế

Theo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua, từ ngày 1-1-2025, tại các khu di tích lăng vua Thiệu Trị, Bảo tàng Cố vật Cung đình Huế, điện Hòn Chén, cung An Định, đàn Nam Giao và lăng vua Dục Đức sẽ áp dụng mức phí tham quan 50.000 đồng/người/luot, miễn về tham quan cho trẻ em từ 7 đến 12 tuổi. Ngoài ra, miễn phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố

đô Huế đối với công dân Việt Nam vào các dịp Tết Nguyên đán (miễn phí ngày mồng 1 Tết), ngày giải phóng tỉnh Thừa Thiên Huế (26-3), ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19-8), ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9) và ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11). Việc điều chỉnh các ngày miễn về trong năm nhằm bảo đảm cho mọi công dân Việt Nam được hưởng chính sách miễn phí tham quan vào các thời điểm khác nhau, đồng thời góp phần tôn vinh các ngày lễ của đất nước.

GIA HUY

Khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên (thành phố Đà Lạt) diễn ra lễ khai mạc Festival Hoa Đà Lạt lần 10 năm 2024 do UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Với chủ đề "Hoa Đà Lạt - Bản giao hưởng sắc màu", chương trình nghệ thuật đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 sử dụng nhiều loại hình nghệ thuật ca múa nhạc và các công nghệ sân khấu hiện đại để ngợi ca vẻ đẹp muôn màu của các loài hoa, người trồng hoa song hành với văn hóa, cốt cách, ước mong của người Đà Lạt cùng sự phát triển của thành phố ngàn hoa. Chương trình nghệ thuật với 3 chương, cụ thể: "Bản giao hưởng đất trời"; "Trải nghiệm bất tận";

"Bản hòa ca rực rỡ" với các tiết mục nghệ thuật sinh động, hấp dẫn. Bên cạnh các thiết bị kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, tạo hình sân khấu cùng các hiệu ứng ánh sáng sống động, đêm khai mạc sử dụng các yếu tố công nghệ ứng dụng vào trong dàn dựng sân khấu với hơn 500 máy bay tạo hình trên cao, pháo hoa nghệ thuật và hòa thuật gây ấn tượng mạnh cho những người dự khán. Đêm khai mạc Festival Hoa Đà Lạt 2024 tạo ấn tượng mạnh mẽ trong lòng du khách và người dân phố núi ngàn hoa, tạo mở đầu ấn tượng cho một kỳ lễ hội kéo dài đến hết tháng 12-2024.

BÌNH MINH

Vị kiến trúc sư giúp hồi sinh “trái tim” nước Pháp

Kiến trúc sư Philippe Villeneuve và hành trình tái thiết kỳ diệu nhà thờ Đức Bà Paris sau vụ hỏa hoạn năm 2019 không chỉ là câu chuyện về nỗ lực khôi phục một công trình vĩ đại, mà còn là biểu tượng của ý chí, sáng tạo và lòng tin vào sức mạnh của con người. Ở tuổi 61, ông đã cống hiến cả trái tim và tâm hồn cho dự án mang tính lịch sử này.



Kiến trúc sư trưởng Philippe Villeneuve, người được chỉ định phục dựng công trình Nhà thờ Đức Bà Paris. Ảnh: Le Pèlerin.

Mở cửa trở lại vào ngày 7-12

Nhà thờ Đức Bà không chỉ là biểu tượng của Paris, mà còn là “trái tim” của cả nước Pháp. Với hơn 15 triệu khách tham quan dự kiến mỗi năm, công trình tái thiết này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn tiếp thêm niềm tin cho thế hệ mai sau về sức mạnh của sự đoàn kết và khả năng vượt qua nghịch cảnh của con người. Nhà thờ Đức Bà Paris chính thức mở cửa trở lại vào ngày 7-12 sau nỗ lực tái thiết lớn. Tổng thống Emmanuel Macron sẽ có bài phát biểu tại sự kiện trọng đại có sự tham dự của nhiều quan chức và lãnh đạo các nước, bao gồm cả Tổng thống đặc cử Mỹ Donald Trump.

đến Covid-19 buộc phải tạm dừng công việc, và thời tiết bất lợi làm chậm tiến độ. Dầu vậy, kiến trúc sư Villeneuve cùng đội ngũ của mình vẫn kiên trì vượt qua. Một trong những bước ngoặt quan trọng là quyết định lùi ngày mở cửa của nhà thờ từ tháng 4-2024 sang ngày 8-12-2024, trùng với Lễ Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, một lựa chọn vừa mang tính biểu tượng vừa khả thi. “Tôi muốn ngày này vào linh thiêng, vừa có ý nghĩa

đối với người dân Pháp”, ông chia sẻ. Dưới tài năng và bàn tay khéo léo của kiến trúc sư Villeneuve cùng đội ngũ gần 1.000 công nhân, Nhà thờ Đức Bà không chỉ được tái thiết mà còn lột xác, trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Những bức tường đã từng nhuộm màu thời gian giờ đây sáng bừng sau quá trình làm sạch tỉ mỉ. Các khung gỗ của nhà thờ Đức Bà Paris được tạo nên từ hàng trăm cây gỗ vốn được mệnh danh là “khu rừng” có tuổi đời từ thế

kỷ 13 cũng đã được phục dựng hoàn hảo.

Theo *Le Monde*, Tổng thống Macron đã tỏ ra vô cùng bất ngờ trước diện mạo tráng lệ bên trong nhà thờ. “Nhà thờ Notre Dame hiện tại thậm chí còn đẹp hơn trước. Công trình phục dựng này, một thách thức mà nhiều người cho là không thể, nay đã thành hiện thực”, ông Macron nhấn mạnh. Sự hồi sinh của công trình lịch sử này không chỉ đánh dấu sự tái sinh của một kiệt tác gần 900 năm tuổi mà còn khắc sâu ý nghĩa về lòng quyết tâm và tinh thần đoàn kết của nước Pháp và toàn thế giới. Tuy vậy, dù tái thiết thành công, kiến trúc sư Villeneuve vẫn day dứt trước câu hỏi chưa có lời giải: đâu là nguyên nhân thực sự của vụ hỏa hoạn. Dù có nhiều giả thuyết được đưa ra, từ chấp điện cho đến sự cố trong quá trình sửa chữa, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng. “Điều đó ám ảnh tôi. Không phải trách nhiệm cá nhân, nhưng việc không biết nguyên nhân khiến tôi vẫn bứt rứt”, AP dẫn lời ông.

Để bảo vệ nhà thờ khỏi những thảm họa tương tự, một hệ thống phòng cháy chữa cháy tiên tiến nhất đã được lắp đặt. Các camera nhiệt, đầu báo khói, và hệ thống phun sương mới không chỉ hiệu quả mà còn giúp bảo vệ cấu trúc gỗ và đá quý giá.

Nhà thờ Đức Bà Paris bắt đầu được xây dựng vào năm 1163. Trong suốt lịch sử của mình, nơi đây đã trải qua nhiều lần cải tạo. Cách mạng Pháp vào cuối thế kỷ 18 đã gây ra thiệt hại đáng kể cho nhà thờ. Phải đến khi cuốn tiểu thuyết ‘Notre-Dame de Paris’ (Thánh giá Nhà thờ Đức Bà) vào năm 1831 của đại văn hào Victor Hugo thì sự quan tâm của công chúng đối với việc khôi phục nhà thờ mới tăng lên. Điều này dẫn đến một dự án trùng tu lớn trong khoảng thời gian từ năm 1844 đến năm 1864.

TRẦN ĐẮC LUÂN

“Suy giảm trí não” và mặt trái của mạng xã hội

Nhà xuất bản Đại học Oxford (OUP) của Anh vừa chọn từ nổi bật nhất năm 2024 là “brain rot” (sự suy giảm khả năng tập trung, tư duy và trí tuệ), phản ánh sự lo ngại về tác động tiêu cực của việc tiêu thụ nội dung trực tuyến chất lượng thấp, đặc biệt là trên mạng xã hội.

Theo CNN, trong thông báo gần đây, OUP cho biết, “Brain rot” được chọn là từ của năm 2024 thông qua cuộc bình bầu với sự tham gia của hơn 37.000 người, cùng với sự bình luận công khai và phân tích dữ liệu ngôn ngữ của OUP. Thuật ngữ này đã đánh bại 5 đối thủ khác, gồm: demure (khiêm tốn), slop (lời thời hoặc người cầu thả), dynamic pricing (định giá năng động), romantasy (kết hợp giữa lãng mạn và kỳ ảo), và lore (thông tin nền về ai đó). OUP cho biết Từ điển Oxford định nghĩa “brain rot” là thuật ngữ tiếng lóng mô tả trạng thái suy giảm trí tuệ hoặc tinh thần của một người, đặc biệt được coi là hậu quả của việc nghe hoặc xem quá nhiều nội dung trực tuyến có chất lượng kém, đặc biệt trên mạng xã hội.

Theo OUP, mặc dù nghe có vẻ hiện đại, thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng trong văn bản là vào năm 1854 trong các cuốn sách “Walden” hoặc “Life in the Woods” của tác gia Henry David Thoreau. Trong các tác phẩm của mình, Thoreau chỉ trích xu hướng xã hội coi trọng các ý tưởng đơn giản, hời hợt hơn là những tư duy phức tạp, sâu sắc, và ông coi đây là biểu hiện của sự suy thoái trí tuệ. OUP cho biết thuật ngữ này đã trở nên nổi bật trở lại vào năm 2024 để nắm bắt mối quan ngại về tác động của việc tiêu thụ quá nhiều nội dung trực tuyến chất lượng thấp, đặc biệt là trên phương tiện truyền thông xã hội. Điều đáng lo ngại là năm 2024 chứng kiến sự gia tăng đáng kể của thuật ngữ này, với tần suất sử dụng tăng 230% so với năm trước. Từ này nổi lên trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok, nơi thế hệ Thế hệ Z và Thế hệ Alpha thường dùng để chỉ nội dung vô nghĩa hoặc mang tính giải trí nhệ nhàng. Tuy nhiên, thuật ngữ này cũng đang xuất hiện trong báo chí và văn bản chính thống. Sự phổ biến của từ “brain rot” chủ yếu gắn liền với những lo ngại về

tác động tiêu cực của việc lạm dụng mạng xã hội và nội dung trực tuyến kém chất lượng.

Đầu năm nay, một nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi tại Mỹ đã bắt đầu cung cấp phương pháp điều trị bệnh “thối não” này, mô tả đây là tình trạng “mờ mịt về tinh thần, uể oải, giảm khả năng tập trung và suy giảm nhận thức”. Công ty chăm sóc sức khỏe này đã chỉ ra việc lướt web và nghiện mạng xã hội là những vi dụ về hành vi “thối não”, có thể ngăn ngừa bằng cách giới hạn thời gian ngồi trước màn hình điện tử sử dụng hoặc thực hiện các chiến lược thiết kế kỹ thuật số.

Theo *The Guardian*, ông Stephen Grathwohl, chủ tịch Oxford Languages, nhận định rằng “brain rot” phản ánh một trong những mối nguy hiểm của cuộc sống ảo và cách chúng ta sử dụng thời gian rảnh. Nó giống như một chương tiếp theo hợp lý trong cuộc đời văn hóa về nhân loại và công nghệ. Không có gì ngạc nhiên khi rất nhiều người chấp nhận thuật ngữ này, ủng hộ nó là lựa chọn của chúng tôi trong năm nay. Theo ông Grathwohl, thật thú vị khi từ “brain rot” được chính Thế hệ Z và Thế hệ Alpha quan tâm sử dụng vì đó là những cộng đồng chịu trách nhiệm chính trong việc sử dụng và tạo ra nội dung số mà thuật ngữ này đề cập.

OUP đã chọn “Từ của năm” dựa trên kho dữ liệu hơn 22 tỷ từ được cập nhật liên tục, được thu thập từ các nguồn tin tức trên khắp thế giới. Theo Oxford, việc lựa chọn hàng năm này nhằm phản ánh đặc tính, tâm trạng hoặc mối quan tâm của năm trước. Đồng thời chi ra từ ngữ đó có tiềm năng trở thành một thuật ngữ có ý nghĩa văn hóa lâu dài. Năm 2023, Oxford chọn “rizz”, viết tắt của từ charisma (sự lôi cuốn), được giới trẻ sử dụng nhiều trên mạng xã hội, là từ của năm. “Rizz” được định nghĩa là sự hấp dẫn, sức hút nhanh chóng với người khác trên mạng xã hội.

Ngoài Từ điển Oxford, tuần trước, Từ điển Cambridge công bố từ của năm 2024 là “manifest”. Thuật ngữ này phản ánh xu hướng chú trọng sức khỏe tinh thần, khuyến khích việc hình dung rõ ràng các mục tiêu để gia tăng khả năng hiện thực hóa chúng. Theo thống kê, từ “manifest” đã được tra cứu tới 130.000 lần trên trang web của Từ điển Cambridge.

GIANGHI

Thể thao

KHỞI TRANH ASEAN CUP 2024

Chờ đợi những trận cầu hấp dẫn

Ngày 8-12, ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup) 2024 chính thức khởi tranh, mở đầu cho gần 1 tháng tranh tài hứa hẹn hấp dẫn, kịch tính của các đội bóng trong khu vực Đông Nam Á. Đội tuyển Thái Lan hưởng tới mức tiêu lần thứ 3 liên tiếp và lần thứ 8 trong lịch sử bước lên bục vinh quang cao nhất, nhưng các ứng viên vô địch như: Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Singapore cũng quyết tâm soạn ngôi đối thủ.



Đương kim vô địch Thái Lan sẽ gặp Timor Leste trong trận khai mạc ASEAN Cup 2024 diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: FAT

Đội tuyển Việt Nam đến Lào

Ngày 6-12, đội tuyển Việt Nam đến Lào chuẩn bị cho trận ra quân ASEAN Cup 2024 gặp đội tuyển quốc gia nước này lúc 20 giờ ngày 9-12. Lực lượng đến Lào của đội tuyển Việt Nam gồm trưởng đoàn Trần Anh Tú, đội ngũ ban huấn luyện, hậu cần cùng 26 cầu thủ được HLV Kim Sang-sik lựa chọn sau nhiều đợt sàng lọc đội hình. Nguyễn Xuân Sơn và đồng đội có 3 ngày tập luyện với 5 buổi tập, trong đó có 1 buổi tập làm quen sân vận động quốc gia Lào, trước khi chính thức bước vào hành trình chinh phục ngôi vô địch.

khả năng đi tiếp với ngôi nhất bảng, Campuchia, Malaysia và Singapore buộc phải thi đấu như những trận chung kết khi đối đầu trực tiếp ở vòng bảng. Thi đấu không thành công trong lịch sử, nhưng Campuchia là ẩn số thú vị tại giải năm nay. Đội bóng sẵn sàng mang đến thách thức cho Malaysia ở trận khai màn trên sân nhà khi có 7 cầu thủ nhập tịch

trong đội hình gồm: trung vệ Hikaru Mizuno (sinh năm 1991), Takaki Ose (1995), tiền vệ Yuda Ogawa (1996, cùng gốc Nhật Bản), trung vệ Mohammed Faez Khan (1992, gốc Nam Phi), tiền đạo Coulibaly Abdel Nasser (1993, gốc Bờ Biển Ngà), tiền đạo Rafael Andres Nieto Rondon (1996, gốc Colombia) và tiền đạo Nick Taylor (1998, gốc Mỹ).

Trận đấu giữa Campuchia và Malaysia diễn ra trước, nhưng cuộc đối đầu giữa Timor Leste và Thái Lan mới là trận khai mạc, bởi Thái Lan là đương kim vô địch giải. Do Timor Leste không có sân đấu đạt tiêu chuẩn của Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á,

trên thuê sân vận động Hàng Đẫy để đá 2 trận sân nhà. Đội bóng này giành vé dự ASEAN Cup 2024 sau khi thắng Brunei 1-0 ở 2 trận play-off. Chuẩn bị cho trận khai màn, Timor Leste đến Hà Nội và tập làm quen sân Hàng Đẫy từ ngày 4-12. Tuy nhiên, để gặp bóng trước Thái Lan là nhiệm vụ khó khăn.

Thái Lan vắng nhiều ngôi sao như: Chanathip Songkrasin, Theerathon Bunmathan, Teerasil Dangda, Sarach Yooyen, Supachai, Elias Dolah, Arjvirai, Sasalak... Tuy nhiên, sau khi công bố danh sách đội tuyển quốc gia nước này, HLV Masatada Ishii khẳng định những nhân tố được gọi đạt phong độ rất cao và sẵn sàng tỏa sáng. Theo trang chuyên nhượng Transfermarkt, tổng giá trị đội hình đội tuyển Thái Lan lên đến 7,35 triệu euro, cao nhất giải. Trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất ASEAN Cup 2024 có đến 6 cái tên của đội tuyển Thái Lan. Hàng thủ “võ chiến” có thủ môn Patiwat Khammai, hậu vệ Mickelsson, Suphanan Bureerat, Jonathan Khemdee. Tiền giữa có 3 tiền vệ trung tâm chất lượng cao gồm: Worachit, Peeradon và Weerathep Pomphan, cùng cầu thủ trẻ được đánh giá cao Seksan Rattree. Hàng công được linh xuống bởi anh em Supachok và Suphanan Mueanta. Ngày 6-12, đội bóng xứ chùa vàng có mặt tại Việt Nam làm quen sân đấu, sẵn sàng thi đấu trước Timor Leste để giữ lời thách thức đến các đối thủ cạnh tranh chức vô địch.

PHI HỒNG

Phản hồi

Trong tuần, Báo Đà Nẵng nhận công văn phản hồi kết quả xử lý thông tin phản ánh tại mục Xây dựng nếp sống văn hóa - đô thị của một số đơn vị, địa phương cụ thể:

- Công văn số 903/VP-TH ngày 20-11 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 20-11 với nội dung gần số nhà 3, đường Phú Lộc 10 (phường Thanh Khê Tây) có vỉa hè bị hư hỏng. UBND quận chuyển nội dung đến Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra. Qua đó, phòng phối hợp đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa vỉa hè bị hư hỏng tại vị trí trên, bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Công văn số 953/VP-TH ngày 5-12 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 27-11, trên tuyến đường Đỗ Ngọc Du giao Nguyễn Đức Trung (phường Thanh Khê Đông), người dân tập kết rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường Xuân Hà xử lý. Theo đó, UBND phường chỉ đạo bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra và dọn dẹp vệ sinh tại vị trí báo nêu.

- Công văn số 4216/UBND-VHTT ngày 29-11 của UBND huyện Hòa Vang phản hồi thông tin đăng ngày 30-10 với nội dung trên tuyến đường Âu Cơ giao Mê Linh (xã Hòa Sơn) trường xuyên có tình trạng bỏ thả rông, không người chăn dắt, phóng uế gây ô nhiễm môi trường và cản trở người tham gia giao thông. UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp UBND xã Hòa Sơn và các đơn vị liên quan kiểm tra. Theo đó, tiến hành xử lý tình trạng bỏ thả rông tại khu vực trên, bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho người đi đường.

- Công văn số 4819/UBND-QLĐTH ngày 29-11 của UBND quận Sơn Trà phản hồi thông tin đăng ngày 22-11, trên sân cỏ bóng tên đường Võ Duy Ninh - Nam Thọ 1 (phường Thọ Quang) bị vỡ gốc, dễ ngã đổ. Ngày 27-11, UBND quận

chỉ đạo đơn vị liên quan kiểm tra và sửa chữa trụ gôn các bảng tên đường tại vị trí báo nêu.

- Công văn số 946/VP-TH ngày 3-12 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 20-11 với nội dung gần số nhà 3, đường Phú Lộc 10 (phường Thanh Khê Tây) có vỉa hè bị hư hỏng. UBND quận chuyển nội dung đến Phòng Quản lý đô thị quận kiểm tra. Qua đó, phòng phối hợp đơn vị liên quan tiến hành sửa chữa vỉa hè bị hư hỏng tại vị trí trên, bảo đảm mỹ quan đô thị.

- Công văn số 953/VP-TH ngày 5-12 của UBND quận Thanh Khê phản hồi thông tin đăng ngày 27-11, trên tuyến đường Đỗ Ngọc Du giao Nguyễn Đức Trung (phường Thanh Khê Đông), người dân tập kết rác gây ô nhiễm, mất mỹ quan đô thị. UBND quận chuyển nội dung đến UBND phường Xuân Hà xử lý. Theo đó, UBND phường chỉ đạo bộ phận liên quan tiến hành kiểm tra và dọn dẹp vệ sinh môi trường tại khu vực báo nêu.

- Công văn số 1426/CVCX-KT ngày 5-12 của Công ty Công viên - Cây xanh phản hồi thông tin đăng ngày 3-12, bảng tên đường Phùng Hưng giao Vũ Quỳnh (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) bị cây xanh che khuất khiến người đi đường khó quan sát. Qua kiểm tra, công ty xác nhận vị trí báo nêu không thuộc trong khối lượng được giao quản lý, duy tu. Tuy nhiên, để bảo đảm tính quan sát cho người đi đường, công ty tiến hành cắt tỉa cành nhánh cây xanh gọn gàng.

PHÒNG BAN ĐỌC

QUẢNG CÁO ME TRANG COFFEE SeABank

BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Hải Vân

MB